



ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว ๓๑๑/๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีความรู้สูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว ๒๙๓๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีความรู้สูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีประกาศเรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีความรู้สูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีความรู้สูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองการเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและระบบงาน

โทร ๐-๒๒๔๓-๖๖๓๖

โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๖๖๓๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สด. (กจ.)

โทร ๐-๒๒๔๓-๖๖๓๖ ภายใน ๑๒๐๔

ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ ๖ ๓๑๑ ๓

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีความรู้สูงของ สด.

เรียน ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สด.

ตามที่ สด. ได้มีประกาศเรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีความรู้สูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น

ในการนี้ สด. ได้มีประกาศรายชื่อข้าราชการ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีความรู้สูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบต่อไป

(นายแก่นเพชร ช่างรังษี)

อสถ.



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมพัฒนา
ตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีความรู้พื้นฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามที่ได้มีประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการรับสมัครข้าราชการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีความรู้พื้นฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีความรู้พื้นฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดวัน เวลา และหลักเกณฑ์ทดสอบความรู้พื้นฐาน และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ให้เป็นไปตามรายชื่อแนบท้ายตามประกาศนี้
๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องเข้ารับการทดสอบความรู้พื้นฐาน ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๕

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

- ๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงยีนส์หรือกระโปรงยีนส์และรองเท้าแตะ
- ๒) เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
- ๓) ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปในวันสอบคัดเลือก หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบคัดเลือกอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบคัดเลือกก็ได้
- ๔) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะเรียกผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าห้องสอบในภาคเช้าและภาคบ่ายก่อนเวลาประมาณ ๑๕ นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
- ๕) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
- ๖) เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องออกจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

/๗) ต้องเชื่อฟัง...

๓) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
คัดเลือกโดยเคร่งครัด

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการคัดเลือกนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายแก่นเพชร ช่างรังษี)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีความรู้ความสามารถสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบบท้ายประกาศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด	หมายเหตุ
๑	นางสาวกิริตา แจงกรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	ก.พ.ร.สธ.	
๒	นายพีรภัทร ปวงอุป	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ	สจจ.ลำพูน	
๓	นายจิรศักดิ์ อธิยะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ	สจจ.ลำพูน	
๔	นางสาวกุสุมาศ หมี่ทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ	สจจ.บุรีรัมย์	
๕	นางสาวปัทมภรณ์ จันทรรณนา ศรีสวัสดิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ	สจจ.เชียงราย	
๖	นางนิโลบล กองทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ	สจจ.สตูล	
๗	นางสาวเพ็ญพรรณ ตูลาธร	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	สจจ.บุรีรัมย์	
๘	นางสาวลัดดาวรรณ เดชประสิทธิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ	สจจ.พังงา	
๙	นางสาวมายูณี เย็นใจมา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ	สจจ.น่าน	
๑๐	นางสาวปริยาภัทร์ จันทรทิพย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ	สจจ.สงขลา	
๑๑	นายอำมฤต แจ้เจริญกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ	สจจ.สงขลา	
๑๒	นายจิรายุ ยองเพชร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ	สจจ.พะเยา	
๑๓	นายอภิรักษ์ กสิโสภา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ	สจจ.ศรีสะเกษ	
๑๔	นางสาวลัดดาวรรณ ดอกจันทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ	สจจ.เพชรบูรณ์	
๑๕	นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ	สจจ.ตรัง	
๑๖	นางสาวนาถวดี คงเอี่ยม	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	สจจ.ตรัง	
๑๗	ว่าที่ ร.ต.นนทพัฒน์ สิงห์ประยูร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ	สจจ.นครสวรรค์	
๑๘	นายปฐมพงศ์ แสงศรีจันทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ	สน.บถ.	
๑๙	นางสาววิภาพร อินแก้ววงศ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	สจจ.ตาก	
๒๐	นายพงศ์เพชร เพชรทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ชำนาญการ	สจจ.บึงกาฬ	

